



มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับ 0551 วันที่ 26 มี.ค. 2566
เวลา 08.48 น.

ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๑

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่แพทย์มีแผนการรักษาด้วยยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงดำเนินการลงทะเบียน เพื่อขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA และเบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลเท่านั้น รวมทั้งกำหนดให้ยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยา แล้วแต่กรณี โดยให้สถานพยาบาลตรวจสอบบัญชีรายการยาดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) www.chi.or.th ซึ่งจะแสดงรายการยาพร้อมรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานพยาบาลถือปฏิบัติ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการและส่วนราชการขอหารือเกี่ยวกับยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น จะครอบคลุมเฉพาะยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา หรือครอบคลุมรายการยาประเภทอื่น ๆ ด้วย โดยที่เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ข้างต้น มีความประสงค์จะกำกับรายการยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบเป็นยาชีววัตถุหรือยามุ่งเป้าที่เป็นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม รายการยาประเภทดังกล่าวเป็นยาใหม่ ยังไม่มีความแพร่หลายในการใช้รักษาพยาบาลภายในประเทศ จำเป็นต้องมีแนวทางกำกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม และการเบิกจ่ายเงินจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและอรรถประโยชน์ที่พึงได้รับเป็นกรณีสำคัญ ดังนั้น จึงเห็นควรซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความในหนังสือที่อ้างถึง ๒ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมรายการยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นยาใหม่และยาชีววัตถุทุกประเภท
๒. แก้ไขข้อความในข้อ ๓ ของหนังสือที่อ้างถึง ๒ จาก “รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่/ทะเบียนยาชีววัตถุชนิดใหม่ ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกรอบรายการยาแล้วแต่กรณี” เป็น “รายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะไม่สามารถเบิกได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ Prior Authorization (PA) หรือกรอบรายการยา แล้วแต่กรณี”

๓. ให้ ...

๓. ให้สถานพยาบาลและส่วนราชการตรวจสอบบัญชีรายการยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา และยาประเภทอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จากเว็บไซต์ของ สกส. (www.chi.or.th) เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลและส่วนราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กฤษณา อภินันท์

(นางสาวกฤษณา อภินันท์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษายาพยาบาล

กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษายาพยาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗